

ที่ สอ. สป. ว.1456 / 2565



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
23/17 - 20 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

27 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เรียน สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้รับหนังสือจากสมาชิกที่ร่วมลงชื่อจำนวน 700 ราย เพื่อร้องขอให้คณะกรรมการดำเนินการ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 65 วรรคสอง เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ โดยให้สมาชิกได้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการได้ทุกสังกัด เลือกตั้งได้ทุกปี และจะไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งใดก็ได้ที่ใกล้บ้านสมาชิก ดังเดิมที่เคยปฏิบัติกันมาในหลายๆ ปี เพื่อมิให้เกิดความสับสนอลหม่านของสมาชิก ประกอบกับนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อให้โอกาสสมาชิกสามารถถอนค่าหุ้นบางส่วนไปใช้เพื่อการดำรงชีพ และยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปโดยไม่ต้องสร้างภาระหนี้สิน นายทะเบียนสหกรณ์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบดังกล่าว เพื่อให้สหกรณ์ได้นำไปแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้นเพื่อให้ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการยื่นข้อเรียกร้องปรับเปลี่ยนระเบียบการเลือกตั้งของสมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 61/2565 ในการประชุม ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 จึงได้มีมติกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 09.30 น. ณ อาคารโดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ โรงเรียนป้อมนครราชสีมาวิทยาลัย ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สหกรณ์จะจ่ายค่าพาหนะสำหรับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมท่านละ 300 บาท โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณายกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ.
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องปัญหาชะลอการพิจารณาเงินกู้สำหรับสมาชิกที่มีเงินเหลือใช้จ่ายต่ำกว่า 30%
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน และโปรดแสดงบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน

หมายเหตุ เริ่มประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เวลา 09.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวุฒิ สิงห์ราช)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด